

# Đổi thay miền quê cách mạng

Dù không có nhiều lợi thế phát triển kinh tế song xã Vũ Công (Kiến Xương) đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tranh thủ nhiều nguồn lực vươn lên, tạo ấn tượng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM).



Đường làng thôn Trà Vy Nam, xã Vũ Công (Kiến Xương).

Ông Nguyễn Hữu Giới, 87 tuổi đời, 65 năm tuổi đảng, thôn Trà Vy Nam cho biết: Những năm trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mặc dù còn bé song tôi vẫn nhớ mãi cảnh đói khổ lúc bấy giờ, người chết đói nằm la liệt ở chợ, ở đường. Nhưng Vũ Công là địa phương sớm thành lập Chi bộ Đảng từ năm 1930, lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh đòi giải phóng dân tộc, đòi quyền lợi cao, thuế nặng, tuyên truyền chống phong kiến, thực dân đế quốc, chống áp bức bóc lột, chống đàn áp nhân dân, đòi quyền dân sinh dân chủ. Năm 1945, khi đế quốc Pháp bị vỡ, các chỉ huy đã chỉ đạo huy động lực lượng, kêu gọi toàn dân đi cứu nước để bảo vệ mùa màng. Đoàn người của xã mang mai, cuốc, tre rào đi như trời đổ, kêu gọi toàn dân từ già đến trẻ góp công góp của giữ để vùng cứu lúa. Thời điểm đó nước thì cường mà thời tiết mùa gió, phải đổ cả nhà để lấy nguyên liệu đắp đê, cử các tiểu đội thanh niên thường

xuyên túc trực, bảo vệ hơn 1 tháng sau nước mới rút. Vụ mùa năm ấy, 6 thôn lân cận đều giành thắng lợi, đó chính là kết quả ban đầu của sự đoàn kết toàn dân ở Trà Vy trước đây, Vũ Công ngày nay. Đến năm 1975, khi đất nước thống nhất, hòa trong khí thế chiến thắng, Vũ Công đã tổ chức ngày hội cách mạng 30 năm kháng chiến thành công. Khắp xóm thôn rực rỡ cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm tung bay, cổng chào, băng biển đón mừng, tiếng công chiêng, tiếng trống rộn ràng khắp nơi. Thời khắc đó, Đảng bộ và nhân dân trong xã được ôn lại lịch sử 30 năm chiến đấu hy sinh đầy gian lao và anh dũng của quân và dân toàn xã, đồng thời quyết tâm bước vào thời kỳ mới cùng cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, ngày nay Vũ Công tập trung xây dựng NTM, đem lại diện mạo mới cho

địa phương. Ông Nguyễn Xuân Kiểm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy nội lực, phát triển kinh tế toàn diện; trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phát triển ngành nghề tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa, đưa các giống lúa năng suất cao, có chất lượng vào sản xuất ở cả 2 vụ, thực hiện tích tụ ruộng đất, quyết tâm không để ruộng bị bỏ hoang. Tập trung thu hút đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động. Đến nay toàn xã có 2 công ty may, hàng chục cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động có việc làm ổn định. Bà Nguyễn Thị Mai, phụ trách Công ty TNHH MJ Quốc tế, thôn Trà Vy Nam cho biết: Là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chúng tôi đã

tim hiểu kỹ về nguồn lao động cũng như các cơ chế ở địa phương để đặt nhà máy. Nhận thấy Vũ Công là địa chỉ lý tưởng nên năm 2020 chúng tôi đã đầu tư về xã. Từ đó đến nay Công ty sản xuất 5.000 sản phẩm/tháng, tạo việc làm ổn định cho 70 lao động với thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, lao động trong độ tuổi lao động của xã còn đi làm công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có thu nhập ổn định, góp phần đưa thu nhập ở Vũ Công đạt 46 triệu đồng/người/năm, tạo điều kiện để xã huy động nguồn lực xây dựng NTM. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Vũ Công đã xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa với tổng số vốn đầu tư trên 44 tỷ đồng, trong đó nhân dân và con em xa quê đóng góp trên 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xác định xây dựng NTM không có điểm dừng, ngay sau khi về đích NTM năm 2015 Vũ Công tiếp tục vận động nhân dân, con em xa quê đóng góp hàng trăm triệu đồng để nâng cao các tiêu chí như làm đường giao thông thôn xóm, xây dựng trường học, nhà văn hóa và nhiều hạng mục ở địa phương. Điển hình như dòng họ Nguyễn Hữu và gia đình ông Nguyễn Văn Chuyển, thôn Trà Vy Nam ủng hộ trên 120 triệu đồng xây dựng công trình cống đê, đường bao, nhà ăn, nhà vệ sinh Trạm Y tế xã. Đến nay, cơ sở hạ tầng của xã ngày một khang trang, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

THU THỦY

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn quản lý.

Đã thành thông lệ, trước khi xuất bến, ông Đặng Xuân Thuồng, xã Nam Thịnh (Tiền Hải), chủ tàu TB.90198.TS và các ngư dân thực hiện các thủ tục đăng ký xuất, nhập bến, kê khai đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản tại Ban Quản lý cảng cá Cửa Lân nhằm triệt để thực hiện các quy định khai thác IUU. Ông Thuồng chia sẻ: Theo tập quán, ngư dân bao đời vẫn vươn khơi bám biển, khai thác tự do, song thời gian qua nhiều địa phương trong nước xuất hiện tình trạng khai thác IUU, dẫn tới những cảnh báo từ Ủy ban châu Âu gây ảnh hưởng đến uy tín và việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Được các cơ quan chức năng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân thường xuyên tuyên truyền giúp ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của Luật Thủy sản, đồng thời thực hiện các biện pháp từng bước góp phần gỡ bỏ "thẻ vàng" từ Ủy ban châu Âu.

Đồn Biên phòng Cửa Lân hiện đang quản lý 27km chiều dài biên giới biển, trên địa bàn có 3 cửa sông, 1 cảng cá với 313 phương tiện/864 lao động nghề cá trên địa bàn, trong đó có 25 phương tiện tàu cá có chiều dài trên 15m hoạt động daily trong khu vực vịnh Bắc Bộ, neo đậu chủ yếu tại vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. 100% phương tiện đã được hướng dẫn, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất bến, cập cảng cũng được BĐBP chú trọng thực hiện nghiêm túc. Thiếu tá Lê Trọng Anh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân cho biết: Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thông qua công tác nghiệp vụ, đơn vị đã phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tàu thuyền an toàn, bến bãi tự quản phối

# Tích cực phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp



Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lân, Đồn Biên phòng Cửa Lân hướng dẫn ngư dân ký cam kết phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

hợp và soát số tàu cá, lao động đã đăng ký, qua đó kịp thời ngăn chặn khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tổ chức đưa tàu cá đi khai thác ở vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, chú trọng kiểm tra các thủ tục, giấy tờ xuất nhập cảng, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị an toàn hàng hải... xử lý nghiêm và kiên quyết các trường hợp cố tình trốn tránh, vi phạm. Đồn Biên phòng Cửa Lân cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong khai thác IUU. Thông qua các tổ tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp và các mức xử phạt; các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp; những nội dung thay đổi, bổ sung trong mẫu nhật ký khai thác thủy sản cho các chủ tàu cá; hướng dẫn thủ tục về quản lý tàu cá; quy trình tàu cá xuất nhập bến và ghi nội nhật ký, báo cáo khai thác; tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá khai thác xa bờ, thuyền trưởng thực hiện nghiêm túc việc vận hành thiết bị giám sát tàu cá bảo đảm theo đúng quy định và ký cam kết không khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài và vi phạm khai thác IUU... Ông Phạm Văn Tài, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) cho biết:

BĐBP luôn quan tâm, theo dõi, tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chúng tôi thực hiện nghiêm các quy định về khai thác IUU. Các tàu của chúng tôi đều lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cung cấp thông tin về vị trí, vết đi và một số hoạt động của tàu thuyền cho đơn vị quản lý, cung cấp dịch vụ thông tin giữa trạm quản lý và tàu thuyền hoạt động trong vùng kiểm soát của hệ thống. Bên cạnh đó, chúng tôi chấp hành và bảo đảm đầy đủ các giấy tờ thủ tục theo quy định của pháp luật, không tắt thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ khai thác thủy sản. Tôi luôn nhắc nhở điều quan trọng này đến thuyền viên, nhất là khi không có chủ tàu tham gia đi cùng khi ra khơi, bởi nếu vi phạm thì trước hết chủ tàu bị xử lý nghiêm, phạt nặng ảnh hưởng đến cố gắng chung của cộng đồng.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa Lân tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, chủ động phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai các nhiệm vụ nỗ lực góp phần cùng toàn tỉnh ngăn chặn và chấm dứt vi phạm khai thác IUU trên địa bàn.

TRINH CƯỜNG

Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Vũ Thư (Agribank Vũ Thư) đã dành toàn bộ nguồn vốn để cho vay nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Là một trong những khách hàng vay vốn đạt hiệu quả cao, gia đình anh Nguyễn Văn Tiếp (thôn Thái, xã Nguyễn Xá) đã duy trì và phát triển được nghề mộc truyền thống của gia đình từ nguồn vốn của Agribank Vũ Thư. Từ những ngày đầu mới thành lập chỉ là cơ sở sản xuất với quy mô gia đình khoảng 3 - 4 lao động, sau đó thị trường ngày càng mở rộng, anh Tiếp quyết định thành lập Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ Khởi Tiếp. Anh chia sẻ: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty luôn được Agribank Vũ Thư tạo điều kiện cho vay vốn với thủ tục vay nhanh chóng và đơn giản nhất; trong các giai đoạn sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, đặc biệt là khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Agribank Vũ Thư cũng luôn đồng hành, chia sẻ với Công ty thông qua các hoạt động thiết thực như giảm lãi vay, giãn nợ... Sử dụng vốn vay có hiệu quả, quy mô hoạt động của Công ty ngày càng được mở rộng. Với dạng sản phẩm nội thất cao cấp từ gỗ, sản phẩm của Công ty không chỉ tiêu thụ

## AGRIBANK VŨ THƯ Ngân hàng của nông nghiệp, nông thôn

ở thị trường trong tỉnh mà còn ở cả Quảng Ninh, Hải Phòng, một số tỉnh miền Nam và xuất sang Trung Quốc; doanh thu hàng năm của Công ty đạt từ 38 - 40 tỷ đồng. Ngoài 9 cơ sở về tỉnh, Công ty còn tạo việc làm ổn định cho 50 lao động trực tiếp với thu nhập trung bình từ 6 - 12 triệu đồng/người/tháng. Agribank Vũ Thư hiện có 1 trụ sở chính và 5 phòng giao dịch tại các xã Vũ Hội, Vũ Tiến, Tân Hòa, xã Việt Hùng (Bùng) và xã Tân Lập (Tân Đê) với tổng số 59 cán bộ, nhân viên. Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Agribank Vũ Thư cho biết: Trong quá trình hoạt động, Agribank Vũ Thư luôn bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Agribank tỉnh, trên cơ sở đó có giải pháp kinh doanh phù hợp và đạt hiệu quả cao. Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay; chủ động tìm kiếm khách hàng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ) để tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng phục vụ phát

triển nông nghiệp, nông thôn đến các khách hàng trên địa bàn; Agribank Vũ Thư còn tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi tiền vay đồng thời cân đối, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng để duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Agribank Vũ Thư còn miễn phí chuyển tiền trong hệ thống trên tất cả các giao dịch và miễn phí chuyển tiền ngoài hệ thống trên kênh giao dịch điện tử như:

ATM, e-mobile banking, internet banking... Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Agribank Vũ Thư triển khai nhiều sản phẩm giao dịch trực tuyến mang lại tiện ích cho khách hàng như: gửi tiết kiệm, mở tài khoản trực tuyến; thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, VNPAY-QR, đặt vé máy bay, tàu xe... thông qua ứng dụng e-mobile banking trên điện thoại thông minh.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp, đến hết tháng 3/2022, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Vũ Thư đạt 4.572 tỷ đồng,

tăng 3,07% so với thời điểm 31/12/2021; tổng dư nợ cho vay đạt 2.127 tỷ đồng, tăng 5,51% so với thời điểm 31/12/2021; doanh số cho vay đạt 886 tỷ đồng với hơn 2.000 lượt khách hàng vay vốn. Nỗ lực, tiên phong trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank Vũ Thư đã và đang có những đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

MINH HƯƠNG



Hoạt động giao dịch tại Agribank Vũ Thư.

Ứng dụng **AGRIBANK E-MOBILE BANKING** Ngân hàng trong tay bạn

### 10 ĐIỀU CẦN GHI NHỚ

**ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN**

<p><b>KHÔNG NÊN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Truy cập các website, đường link lạ không rõ nguồn gốc</li> <li>Chia sẻ tên truy cập, mật khẩu ngân hàng</li> <li>Cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản, nạp tiền vào số tài khoản lạ</li> <li>Cung cấp mã xác thực SOFT-OTP cho bất cứ ai</li> <li>Tải những phần mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc</li> </ul>	<p><b>NÊN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng xác thực SOFT-OTP</li> <li>Sử dụng bảo mật vân tay, nhận diện khuôn mặt khi thực hiện giao dịch</li> <li>Nên tuân theo các chỉ dẫn, cảnh báo từ ngân hàng</li> <li>Cảnh giác, giữ gìn thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân</li> <li>Sử dụng AGRIBANK E-MOBILE BANKING trong các giao dịch tài chính</li> </ul>
--	---

**AGRIBANK** | 1900 5555 77 - 1900 5588 18 | www.agribank.com.vn | 2300 điểm giao dịch